
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งท่ี 7/๒๕๕7 วันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๕7 เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม 1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
--------------------------------- 

ผูเ้ข้าประชุม 
  ๑ นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ี
  2 นายวิทิต  บรรจง     รองผู้อํานวยด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุร ีแทนผู้อํานวยการ 
     โรงพยาบาลสิงห์บุร ี
  3 นายธานินทร์  โตจีน   รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย ์โรงพยาบาลอินทร์บุร ีแทนผู้อํานวยการ 

โรงพยาบาลอินทร์บุรี 
  4 นายสุขสันติ  พักธรรมนัก  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าช้าง รก.ในตําแหน่งนายแพทย์  

(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 
  5 นางสาวนวลจันทร์  คงพานิช  นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  
  6 นายณัฐ  หาวาร ี   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  7 นายธีรศักดิ์  เด่นดวง   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน 
  8 นางจินตนา  บุญพร   นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  9 นายสมนึก  ศรีใสด ี   สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑0 นายเทิดไทย  มีสะอาด     สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑1 นายสมภพ  พรหมจรรยา  สาธารณสุขอําเภอท่าช้าง 
๑2 นายยรรยง  นาคมา    สาธารณสุขอําเภอค่ายบางระจัน 
13 นายวิเชียร  พันธุ์สุข   สาธารณสุขอําเภออินทร์บุรี 
14 นายศิริชัย  นาคพนม   สาธารณสุขอําเภอเมืองสิงห์บุร ี
๑5 นายสุพจน์  อยู่สุข             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   
16 นายวรีชัย  บริบูรณ์     หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
17 นางวันดี  วิรัสสะ   หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
๑8 นางยุพา  โชติกะพัฒน์         หวัหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
19 นายประโยชน์  ยอดรัก  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม 
20 นางอุไรศรี  ขํานุรักษ์          หวัหน้างานส่งเสริมสุขภาพและงานยาเสพติด 
21 นางชูศรี  สิงห์บูรณ์   หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
22 นายพิพัฒน์  กว้างนอก  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
23 นายนิติธร  ษมาวิมล   หัวหน้างานนิติการ 
24 นางสาวยุพิน  ปานเดช  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
25 นายอัครเดช  ภักดีรักษ์  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รก.หวัหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
26 นางนลินลักษณ์  อ่ินคํา  นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนหวัหน้ากลุ่มงาน 

คุ้มครอง ผู้บริโภค 
27 น.ส.ฐิติมา  สุขษาสุณี   ทันตแพทย์ปฏิบัติการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้ไม่เข้าประชุม   ติดราชการ 
  1 นายปฏิญญา  แก้วปลาด  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสิงห์บุร ี

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
  1 นางศรีสุวรรณ  คล้ายดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ รพ.อินทร์บุรี 
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  2 นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.สิงห์บุร ี  
  3 นางสุจิรัตน์  สุริวรรณ์   ผู้อํานวยการ รพ.สต.โพกรวม 
  4 นายปรีชา  อ่อนลา   ผู้อํานวยการ รพ.สต.ท่างาม 
  5 นางวิไลพร  สงวนวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.โพชนไก่ 
  6 นางดรุณี  อินเจ๊ก   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บางกระบือ 2 
  7 นางศศิธร  นันทศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.พรหมบุรี 
  8 นางวาสนา  เศรษฐวานิช  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.สต.ทองเอน 2 
  9 นางสิลินทิพย์  ชัยบุรินทร ์      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  รพ.ท่าช้าง  
10 นางเกษมสุข  จันทร์งาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ รพ.บางระจัน 
11 นางจันทร์ทิพย์  ทองเหลือ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.ท่าช้าง 
12 นางนิตยา  บุญปั้น   นกัวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สสจ.สิงห์บุร ี
13 นางมะลิ  ชาญณรงค์   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.สิงห์บุร ี
14 นางวราวรรรณ์  เจริญพร  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน สสจ.สิงห์บุร ี
15 นายถาวร  ปานเพ็ชร์    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สิงห์บุร ี

  เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐ น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ีเป็นประธานดําเนินการประชุม 
มีวาระการประชุม ดังนี้ 

นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน และเรียนเชิญนายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวลัตามลําดับ ดังนี้ 
วาระพิเศษ 1 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเครือข่ายดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข ประจําปี 2557  
  รางวัลชนะเลิศ เครือข่ายอําเภอท่าช้าง  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 เครือข่ายอําเภอบางระจัน  
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เครือข่ายอําเภอพรหมบุรี  
  รางวัลชมเชย ได้แก่ เครือข่ายอําเภอค่ายบางระจัน ,เครือข่ายอําเภออินทร์บุรี  

   และเครือข่ายอําเภอเมืองสิงห์บุรี  
วาระพิเศษ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี 90 ปฟัีนดี และชมรม 
ผู้สูงอายุดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557  
  1 ผู้สูงอายุ 80 ปีฟันดี จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557 
     รางวัลชมเชย ได้แก่  1 นางแพน  เจริญตา ตําบลอินทร์บุรี อําเภออินทร์บุรี 
     2 นางเซี้ยม  ศรีทรง  ตําบลโพชนไก่ อําเภอบางระจัน 

2 ชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557  
   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุร ี
   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (2 รางวัล) ได้แก่ 1 ชมรมผู้สูงอายุตําบลโพกรวม อําเภอเมืองสิงห์บรุ ี

     2 ชมรมผู้สูงอายุตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง 
   รางวัลชมเชย ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุตําบลคอทราย อําเภอค่ายบางระจัน 

วาระพิเศษ 3 พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดนําเสนอผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล 

ระดับโรงพยาบาล 
รางวัลท่ี 1 รพ.บางระจัน  ชื่อผู้นําเสนอ ได้แก่ นางศิรินทร  ดวงดารา และนางสาวสุภัค เพ็ชรนิล 

  รางวัลท่ี 2 รพ.สิงห์บุร ี ชื่อผู้นําเสนอ นางสุพรรณษา  ศรีไพโรจน ์
รางวัลท่ี 3 รพ.อินทร์บุรี  ชื่อผู้นําเสนอ นางนงนารถ  ศิริพรสวรรค์ 
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รางวัลชมเชย -รพ.ค่ายบางระจัน ชื่อผู้นําเสนอ นางสาวกาญจนา นาสา และนางรัฐฐาพร พิพัฒน์ 

      -รพ.ท่าช้าง ชื่อผู้นําเสนอ นางวราภรณ์  อินทสโร  
      -รพ.พรหมบุรี ชื่อผู้นําเสนอ นางศศิธร  นันทศร ี

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
  รางวัลท่ี 1 รพ.สต.ทองเอน 2 อ.อินทร์บรุี  ชื่อผู้นําเสนอ นางวาสนา  เศรษฐวานิช 
  รางวัลท่ี 2 รพ.สต.โพชนไก่ อ.บางระจัน  ชื่อผู้นําเสนอ นางสาวรุ่งทิวา  ศุภนคร 
  รางวัลท่ี 3 รพ.สต.บางกระบือ 2 อ.เมืองสิงห์บุรี  ชื่อผู้นําเสนอ นางดรุณี  อินเจ๊ก 

รางวัลชมเชย -รพ.สต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน  ชื่อผู้นําเสนอ นางสาวเพ็ญพิชชา  แก้วมรกต 
         -รพ.สต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง  ชื่อผู้นําเสนอ นางเสาวลักษณ์  วิทยา 
         -รพ.สต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุร ี ชื่อผู้นําเสนอ นางณัฐรินีย์  อ่ิมสําอางค์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ จากการประชุม VDO conference วันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 นายวชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข แจ้งเรื่องการบรรจุข้าราชการรอบ 2 จํานวน 7,547 คน และกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 1,527 
คน รวม 9,074 คน โดยต้องดําเนินการให้เสร็จภายในวันท่ี 29 สิงหาคม 2557 และกรอบการบรรจรุอบ 3 
ตอ้งนําเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขในวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้แทนจาก รพ./รพ.สต./วิชาชีพอ่ืนๆ 
เข้าร่วมประชุมในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรมีีท่ีจะบรรจุเป็นข้าราชการ 28 ตําแหน่ง ไม่รวมกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสัชกร ซึ่งดําเนินการเสร็จแล้ว สําหรับการเตรียมคัดเลือกเพ่ือบรรจุรอบ 2 มีหลักเกณฑ์จากกระทรวงฯแจ้งมาเม่ือ
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และได้เชิญคณะกรรมการฯประชุม เพ่ือหาวิธดีําเนินการเรียบร้อยแล้ว และในวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 เขตจะเชิญประชุมชี้แจงการดําเนินงานในภาพรวมของเขต  
  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เนื่องจากตําแหน่งท่ีได้รับจัดสรร เป็นตําแหน่งท่ี กพ.อนุมัติให้จังหวัด
ดําเนินการคัดเลือกให้บรรจุได้ โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  

 ประธาน การคัดเลือก ใช้วิธีให้ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ แล้วแต่ความเหมาะสมของบุคคล  
จะเร่งรัดให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกําหนด สําหรับ รพ.สิงห์บุรี และ รพ.อินทร์บุรี ดําเนินการเองแยกจาก สสจ. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
1.2 ขอบคุณทุกหน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้องในการทํากิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี ้

 -วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ท่ีอิมแพค เมืองทองธาน ี 
 -การจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้วา่ราชการจังหวัดมีนโยบายต่อไปจะให้ 

โรงเรียนพาเด็กนักเรียนมาศึกษาดงูาน เพ่ือให้เด็กเป็นสะพานเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครอง/ผู้ใหญ ่ 
  -การแถลงข่าว การเตรียมงานวันแม่ 
  -การตรวจเยี่ยม รพ. ท่ีผ่านมาได้ไปตรวจเยี่ยม รพ.5 แห่ง ขาด รพ.อินทร์บุรี 1 แห่ง เดือนหน้า
กําหนดเยี่ยม สสอ./รพ.สต. 
  -การมอบรางวัลสุดยอดส้วม เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ท่ี รพ.สิงห์บุรี และนพ.พรเทพ  
ศิริวนารังสรรค์ ขอให้ส่งประกวดสุดยอดส้วมท่ีศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีในปีหน้า มอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 
สสอ.เมืองฯ ตั้งเป้าหมายดําเนินการต่อไป  

มติท่ีประชุม  รบัทราบ 
1.3 เรื่องจากท่ีประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี 
     1.3.1 เดือนนี้มีหัวหน้าสว่นราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งท่ีจังหวัดสิงห์บุร ี๑ คน คือ  นางสาวบุศรา 

ทองโผ  ตําแหน่ง สรรพสามิตพ้ืนท่ีสิงห์บุรี 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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      1.3.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดตั้ง 
ศูนย์ดํารงธรรม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.3 จังหวัดขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลระดับเขตข้ึนไป ให้ส่งข้อมูลและภาพไปบรรจุไว้
ในเว็บไซต์ของจังหวัดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สําหรับ สสจ.มอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ รวบรวมผลงานและ
รางวัลระดับเขตข้ึนไป ท้ังรายบุคคลและหน่วยงานในสังกัด ลงใน website ของ สสจ.ด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.4 One Stop Service ในส่วนของแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่เริ่มดําเนินการ เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักยังดําเนินการไม่เสร็จ (มีการเพ่ิมยอดตลอด) ส่วนเรื่องการจดทะเบียนต่างด้าวเดิม 
ข้ึนทะเบียนอยู่ได้ 3 เดือน จะขยายให้เป็น 1 ปี ตอนนี้รอประกาศจาก คสช. 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.5 วันนีเ้วลา 13.30 น. จะมีการเปิดค่ายบําบัดยาเสพติดท่ี ตําบลประศุก อําเภออินทร์บุรี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.6 วันท่ี 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ท่ีบริเวณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด กิจกรรมประกอบด้วย ภาคเช้า ทําบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร  
ภาคคํ่า ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญ
ร่วมงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.7 วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 จะมีพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุท่ี รพ.สิงห์บุรี  สํานักพระราชวังจะมา
ประชุมและตรวจสถานท่ีท่ี รพ.สิงห์บุรี ในเช้าวันท่ี 4 สิงหาคม 2557  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      1.3.8 คลังจังหวัดแจ้งว่ามีหนังสือเรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางสิ่งก่อสร้าง ฉบับปี 2557 
ขายราคา 600 บาท (เบิกราชการได)้ ใหบ้ริหารจัดซื้อไว้ 1 ชุด  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  จากการไปประชุมแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
เรื่องแบบแผนการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 มีกําหนดเงื่อนเวลาดังนี้ 
  1 สํานักงบประมาณ เสนอกรอบวงเงินต่อ คสช. วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557  
  2 แจง้จังหวัดรับทราบรายการสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ภายในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 
  3 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน โดยให้ลงนามสัญญา ภายในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2557 ให้แล้วเสร็จ  
  4 หน่วยงานเตรียมเอกสารการจัดหา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 สิงหาคม-15 กันยายน 2557 
  5 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณ ภายในวันท่ี 18 กันยายน 2557   
มีแผนประกวดราคาด้วยวิธี E-Auction สุดท้ายต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 รายละเอียด 
ตามเอกสาร 
  ประธาน  ใหเ้ตรียมจัดทํารายการ หา Spec ร่าง TOR และใหถื้อเป็นเรื่องท่ีสําคัญต้องเร่งรัด  

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
 1.4 การตอบแบบสํารวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ทางเว็บไซต์สํานักงาน กพร. ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ีฯ เข้าไปตอบแบบสํารวจฯ ด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
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 1.5 จากท่ีประชุม คสช. เม่ือวันท่ี 24-25 กรกฎาคม 2557 เรื่องการติดตามผู้ป่วยบําบัดยาเสพติด (ครู ก.) 
มีการวางระบบติดตามผู้ป่วยติดยาท่ัวประเทศประมาณ 1.5 - 2 แสนคน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้ดําเนินการจัดทํา
เครือข่าย (Net work) ใหม่ให้ตรงกับท่ีครู ก. ไปประชุมมา คือ ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับ
อําเภอ มีนายอําเภอเป็นประธาน ระดับตําบล/หมู่บ้าน ใหห้ัวหน้าชุดเป็นกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข/ 
อสม.และตํารวจร่วมด้วย จํานวนรายชื่อท้ังหมด 1,512 ราย จาก 378 หมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน ให้งานส่งเสริม
สุขภาพฯ ขอรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําเป็นรูปแบบตามท่ี คสช.กําหนด จะได้เสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ ต่อไป ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี เป้าหมายติดตามประมาณ 600 กว่าคน (หมู่บ้านละ 2-3 คน) ให้เสร็จ
สิ้นภายในเดือนกันยายน 2557 ปิดระบบวันท่ี 18 กันยายน 2557 ส่วนรายชื่อผู้ติดยาให้ประสานนายอําเภอ
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จากการไปประชุมเชิงปฏิบัติการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
เรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 ปี 2556-2560 โดยในระยะท่ี 1 
(2551-2555) ผลปรากฏว่าสถานการณ์ทุจริตของประเทศไทยกลับมีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ดูได้จากดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่น CPI (Corruption Perceptions Index)  ในทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทย 
มีค่าคะแนนทรงตัวอยู่ในระดับต่ํากว่าครึ่งมาตลอด โดยปี 2556 คะแนนดัชนีภาพลักษณ์อยู่ท่ี 35 คะแนน อยู่ใน
ประเทศลําดับท่ี 102 ซึ่งลดจากปี 2555 คะแนนดัชนีภาพลักษณ์อยู่ท่ี 37 คะแนน อยู่ในประเทศลําดับท่ี 88 
การร้องเรียนท่ีมีมายัง ปปช.มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ปปช.จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 ปี 2556-2560 ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม 
จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล” โดยมีเป้าหมายหลัก  
เพ่ิมระดับค่า CPI ของประเทศไทย มีค่าคะแนนไม่ต่ํากว่า 50 ในปี 2560 โดยมีกลยุทธ์หนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับทุกภาค
ส่วนคือ สร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย ปปช.ได้ทํา MOU ความร่วมมือ
ระหว่าง ปปช.กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ได้ร่วมทํา MOU โดย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขท่ีเข้าร่วมประชุม เสนอว่ากรณี ปปช.จังหวัด ขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ตลอดจน อสม.ชี้เบาะแสการทุจริตในพ้ืนท่ี ใหอ้ยู่ในดุลพินิจส่วนบุคคล (ตามความสมัครใจ) 
  ประธาน  วิธีปฏิบัติตาม ปปช. ขอให้ดําเนินการให้ครบถ้วน จะเห็นว่างบประมาณปี 2558  
เรื่องการเปิดเผยราคากลาง เปิดเผยข้อมูลผู้มารับจ้าง ต้องรายงาน และแบบฟอร์ม TOR ท่ีถูกต้อง โครงการวงเงิน
เท่าไร อ้างอิงราคากลางจากท่ีไหน รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง จะเชื่อมโยงกัน ต้องระวังเรื่องกําหนดราคา
กลาง หากสงสัยให้ปรึกษามาท่ีจังหวัด และถ้าจังหวัดไม่แน่ใจจะปรึกษาไปท่ีกระทรวงฯ  ขอให้ระวังเรื่องซื้อของ 
และราคากลาง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งท่ี ๖/๒๕๕7   

มติท่ีประชุม  ไม่มีแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

3.1 ผลการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต.ท่ีไม่ถูกต้อง 
  รก.หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบปริมาณราคาต่อหน่วยขยะของจังหวัดสิงห์บุรี 
ภาพรวมการจัดเก็บขยะราคา/กิโลกรัมประมาณ 7-14 บาท ปริมาณแปรผันตามจํานวนเตียง เทียบราคากับจังหวัด
ข้างเคียง เช่น จังหวดันครนายก 7-10 บาท จังหวัดลพบุรี 8-11 บาท สระบุรี 7-10 บาท เทียบประเภท รพ. 
ขนาดเตียงใกล้กัน ปริมาณขยะติดเชื้อจะใกล้กัน บริษัทในเขตจังหวัดสิงห์บุรีท่ีจัดเก็บอยู่ ส่วนใหญ่เป็นของ ส.เรืองโรจน์
ราคา 7-11 บาท และบริษัทโปรเฟสชั่นแนล เทียบให้เห็นภาพเขตเรื่องปริมาณการจัดการขยะราคาต่อหน่วยไม่เกิน 
11 บาท  เข้าใจว่าราคาต่างกันจะข้ึนอยู่กับปริมาณขยะ และระยะทาง ในอนาคตหาก CUP ท้ัง 6 แห่งตกลงกันได้ 
ตอนนี้คงเหลือ CUP เมือง และ CUP อินทร์บุรี ถ้าได้ข้อยุติ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม จะดําเนินการต่อเรื่องการตั้งคณะกรรมการ 
IC ระดับจังหวัด เพ่ือดูแลกํากับขยะติดเชื้อในภาพรวมจังหวัดและจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีต่อไป 
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  สสอ.อินทร์บุรี  รพ.อินทร์บุรี ไม่รับขยะติดเชื้อจาก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.อินทร์บุรี ได้ถามบริษัท  
ส.เรืองโรจน์ ราคา 7 บาท แต่ต้องมีขยะ 100 กิโลกรัมข้ึนไป  
  ประธาน เป็นตัวอย่างการบริหารข้อมูล ให้แต่ละหน่วยงานไปพิจารณาจัดการเอง เรื่องราคาอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม เช่น ของ รพ.พรหมบุร ี770 กก./เดือน ในขณะท่ี รพ.บางระจัน มีผู้ป่วยมากกว่า 500 กก./เดือน 
ให้ไปพัฒนากันเอง เพ่ือแนวโน้มจะได้เข้าสู่ระบบปกติ ขอให้ คปสอ.เมืองฯ และ คปสอ.อินทร์บุร ีประสานงานกัน 
ภายใน คปสอ.และจะติดตามผลการจัดการขยะติดเชื้อของ คปสอ.เมือง กับ คปสอ.อินทรบ์ุร ีในเดือนหน้าจะมีการ
จัดการขยะติดเชื้อแบบไหน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ให้ทันตามกําหนด 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ จากการซักซ้อมการเบิกจ่ายและส่งแนวทางไปให้หน่วยงาน
ดําเนินการทําให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกําหนด (ตั้งแต่เดือนนี้ทันภายในสิ้นเดือน) 
  ประธาน  ขอบคุณในความร่วมมือ สสอ.คงรักษามาตรฐานเป็นอย่างนี้ไปตลอดทุกเดือน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.3 ผลการจัดทําประมาณการความต้องการทันตแพทย์ของหน่วยบริหาร หน่วยบริการสาธารณสุขใน

สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556  
  น.ส.ฐิติมา  สุขษาสุณี  จากการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือขอให้สํารวจและ
วิเคราะห์ความต้องการของทันตแพทย์ของหน่วยบริหาร และหน่วยบริการของสาธารณสุข ไดด้ําเนินการเสร็จและ 
ส่งไปสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ในการวิเคราะห์มี 2 รูปแบบ คือตามเป้าหมายภาระงาน คํานวณได้ 
34 คน และตามศักยภาพทันตแพทย์ของแต่ละหน่วยงาน ได้ 41 คน  
  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ  สําหรับกลุ่มท่ัวไปมีภาระงาน 2 ส่วน คือ FTE 
กระทรวงเป็นผู้ดําเนินการ พบปัญหาบุคลากรบางส่วน เช่น พยาบาลท่ีห้อง ER ทํา FTE แล้วได้จํานวนน้อย ซึ่งจะ
ทํางานไม่ได้ หากนําภาระงานเรื่องการอยู่เวรของพยาบาลช่วง เช้า บ่าย ดึก คนหนึ่งจะมีวันหยุดอย่างน้อย 8 วัน 
ดูว่าความจริงควรมีพยาบาลเท่าไร และถ้าพยาบาลและบุคลากรท่ีต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการ จนถึงอายุระดับหนึ่ง
เช่นถึงอายุ 53 ปี แล้วให้หยุดอยู่เวร ส่วนขาดตรงนั้น ส่วนใหญ่มองว่านับจํานวนคน แต่ไม่ได้นับศักยภาพของคน  
ไม่สามารถอยู่เวรได้แล้ว ควรจะพูดคุยกันก่อน อีกเรื่อง คือ Population base ในส่วนของการบริการท่ีไม่อยู่เวร เช่น  
รพ.สต.ต้องนําเรื่องการบริการมาคํานวณ ถ้าคํานวณตามเกณฑ์ของกระทรวงฯ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 1 คนให้บริการ
ประชากร 1,250 คน แต่ถ้า สอ.มีประชากร 2,000 คน บุคลากรควรจะมี 2 คน แต่ 2 คนให้บริการทําไม่ได้ 
ดังนั้น Base on ของ รพ.สต.ควรจะเป็นเท่าไร  
  ประธาน  สอดคล้องกับท่ีประชุมทางไกลผ่าน VDO conference ให้จังหวัดจัดทําแผนกําลังคน
ของแต่ละจังหวัด ต่อไปอาจต้องทําอายุเฉลี่ยของพยาบาล หรืออายุท่ีเหลืออยู่ท่ีสามารถใช้งานได้ของพยาบาล 
แต่ละ รพ.เป็นอย่างไร ได้มอบให้นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ ทํา FTE version 1.1 ตามสัดส่วน  
และภาระงาน หรือตามท่ีควรต้องมีอยู่จริง ซึ่งจะมีการเชิญประชุมจัดทํา FTE ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอในท่ีประชุมและแจ้งเพ่ือทราบ  

๔.๑ ผู้อํานวยการ รพ.สิงห์บุร ี 
๔.๒ ผู้อํานวยการ รพ.อินทร์บุร ี
4.3 รก.ในตําแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ 

วาระท่ี 4.1-4.3 ไม่มีเรื่องแจ้งในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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๔.๔ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ  

การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีไม่เรียบร้อย ขอใหผู้้บริหารเตือนเจ้าหน้าท่ีเรื่องการแต่งกายด้วย  
ประธาน  ให้ผู้บังคับบัญชา กําชับเรื่องการแต่งกายตามมาตรฐานของวิชาชีพ มอบฝ่ายบริหาร 

ทําหนังสือแจ้งทุกหน่วยงาน 
มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

๔.๕ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
      4.5.1 โครงการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ครัง้ท่ี 5  
พ.ศ.2556-2557 
  ตามท่ีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ออกสํารวจสุขภาพประชาชนไทย ระหว่างวันท่ี 4-20 กรกฎาคม 2557 เป้าหมายดําเนินการภายในจังหวัดสิงห์บุร ี
720 คน ผลงาน 706 คน ร้อยละ 98 สูงสุดในเขตภาคกลาง ขอบคุณหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างด ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     4.5.2 สรุปสถานการณ์โรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕7 

  นายถาวร  ปานเพ็ชร ์อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 3 อันดับ สูงสุด ได้แก่ 
อุจจาระร่วง รองลงมา โรค มือ เท้า ปาก และ ไข้ไม่ทราบสาเหต ุส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสิงห์บุรี (1 ม.ค.–
28 ก.ค. 57) พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 11 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 5.17 ต่อประชากรแสนคน เดือนกรกฎาคม พบผู้ป่วย  
1 ราย ท่ี อ.อินทร์บุรี ส่วนสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก (ณ วันท่ี 28 กรกฎาคม 2557) พบผู้ป่วยท้ังสิ้น 220 ราย 
อัตราป่วยเท่ากับ 109.16 ต่อประชากรแสนคน เดือนกรกฎาคมพบผู้ป่วย 131 ราย กลุ่มอายุพบมากท่ีสุด คือ 1-3 ปี 
อัตราป่วยเท่ากับ 869.89 ต่อประชากรแสนคน อําเภอเมืองมีอัตราป่วยสูงสุด เท่ากับ 185.01 ต่อประชากรแสนคน   
ส่วนโรคท่ีต้องเฝ้าระวงัในเดือนสิงหาคม 2557 ได้แก่ โรคไข้เลือดออก, มือ เท้า ปาก, โรคอุจจาระร่วง, ตาแดง,  
โรคไข้หวัดใหญ ่และโรคปอดบวม 
  ประธาน  ปัญหาโรค มือ เท้า ปาก เดือนนี้มีรายงานผู้ป่วยมาก ประมาณครึ่งหนึ่งของท้ังปีท่ีผ่านมา 
เน้นเรื่องทีม SRRT การให้ความรู้แก่ครู การคัดกรองเด็ก การแยกผู้ป่วย ขอให้เฝ้าระวังต่อไป 
  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ  มีมาตรการในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค   
กรณีผู้ป่วยสงสัย และ ผู้สัมผัส จัดให้มีการติดตามเยี่ยมบ้าน  และหากพบผู้ป่วยยืนยันใหส้่งตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.6 กลุ่มงานควบคุมโรค  นําเสนอโดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
     4.6.1 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2557 

  จากการประเมินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยการสุ่มประเมิน 1 หมู่บ้าน/1 ตําบล/ 
1 คปสอ.พบว่าผ่านเกณฑ์ 4 อําเภอ ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 อําเภอ  

มตท่ีิประชุม  รับทราบ 
4.7 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  นําเสนอโดยหัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
     4.7.1 ผลการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของผู้ป่วยเบาหวาน และการคัดกรองตาต้อกระจก

ในผู้สูงอายุ  
 เนื่องจากตอนนี้เหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีดําเนินการค่อนข้างยาก ต่อไปจึงจะไม่ขอนําเสนอ เดือนนี ้

ผลการคัดกรองการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยกล้อง Fundus Camera เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.17  
ส่วนการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ ผลงานร้อยละ 94.76  เพ่ิมข้ึนร้อยละ๐.76 พบผลผิดปกติชนิดบอด 
Blinding cataract /ได้รับการรักษา 560/504 ราย  

 ประธาน  ควรมีการคัดกรองทุกปแีละให้วางแผนดําเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.8 งานส่งเสริมสุขภาพฯ  นําเสนอโดยหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพฯ 
      4.8.1 โครงการ “สัปดาห์วันแม่”เพ่ือเทิดพระเกียรตเิดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2557 
 สืบเนื่องจากมีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันแม่” เพ่ือเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ “เดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ”และเพ่ือสนองพระปณิธาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมในวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมดังนี ้

 -การจัดนิทรรศการ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย คปสอ.ทุกแห่ง 
 -กิจกรรมชาวสิงห์บุรี รวมพลคนกินนมแม่ 
 -การประกวดสุดยอดคุณแม่ระดับจังหวัด 
 -การแข่งขันหนูน้อยนมแม่เดอะแชมป์เปี้ยน (แข่งคลาน) 
 -การประกวดอาหารบํารุงน้ํานม 
 -มอบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างประจําปี 2557  
 -ระหว่างวันท่ี 4-8 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลทุกแห่ง จะมีการจัดสัปดาห์ “รักแม่ห่วงแม่ 

พาตรวจสุขภาพฟรี” โดยตรวจร่างกายของคุณแม่ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 83 ท่านแรกฟรี มี รพ.บางแห่ง สอบถาม
เรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี ้และขอเชิญผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยแต่งกายชุดผ้าไทย 

 ประธาน  ค่าใช้จ่ายเรื่องนี ้ขอความอนุเคราะห์ให้ รพ.ดําเนินการไปก่อน  และจะจัดสรรไปให ้
สสจ.จะส่งเงินบัญชี 6 ให้เสรจ็ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2557  

 -จากการแถลงข่าววันท่ีรายงานสุดยอดส้วม สื่อมวลชนจะขอ สคริปเรื่องท่ีแถลงข่าว เป็น File 
มอบ น.ส.อัญชลี  ตรีลพ ทําเป็น Mail group ของผู้สื่อข่าว และก่อนท่ีจะส่งไฟล์ให้ผู้สื่อข่าว ขอให้นําเสนอผู้บริหาร
เห็นชอบก่อน สสอ. ก็เช่นกัน ถ้าจะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ส่งผ่านมาท่ี สสจ.ก่อน มอบเรื่องการเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ ์ให้งานส่งเสริมสุขภาพฯรับผิดชอบและดําเนินการให้เป็นระบบด้วย 

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
วาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 -ไม่มี- 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ต่างๆ 
 6.1 การดําเนินงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเกิดโรคไข้เลือดออก เดือนกรกฎาคม 2557 

สสอ.อินทร์บุรี มีรายงานผู้ป่วย 1 รายท่ีวัดไผ่ดํา ได้ติดตามดูแลควบคุมป้องกันโรคตามระบบแล้ว 
โดยเน้น พระ และเณร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

7.1 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์เวรอายุรกรรมของ รพ.สิงห์บุร ี
นพ.วิทิต  บรรจง  ติดตามเรื่องขออนุมัติปรับอัตราค่าตอบแทนให้แพทย์เวรอายุรกรรมของ รพ.

สิงห์บุรี จากเดิมข้ันต่ําอัตรา 550 บาท/เวร โดยคิดค่าตอบแทนแบบภาระงาน แต่ไม่มีเวลาจดบันทึกภาระงาน จึงขอ
เปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาท/เวร 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขออนุมัติปรับค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 แบบภาระงานเป็นเหมาจ่าย ไม่ได้อยู่ใน
อํานาจของคณะกรรมการระดับจังหวัด แต่คณะกรรมการระดับจังหวัด จะเป็นผู้พิจารณาและนําเสนอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป แต่ถ้าเป็นลักษณะการขอเพ่ิมอัตราค่าตอบแทนแบบภาระงานให้สูงข้ึน (ไม่เกิน  
1 เท่า) อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
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  นพ.วิทิต  บรรจง ขอกลบัไปทบทวนเพ่ือปรับเป็นค่าตอบแทนแบบภาระงาน ในอัตราไม่น้อยกว่า 800 บาท/เวร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบอนุมัติในหลักการ  
7.2 รก.นพ.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เชี่ยวชาญ  การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งท่ี 35  
 กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจัดกีฬาระหว่างเขต โดย สสจ.สิงห์บุร ีได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน 

เจ้าภาพเขตบริการสุขภาพท่ี 4 กําหนดการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา โดยวันท่ี 1 
สิงหาคม 2557 มีกิจกรรมหลัก พิธีเปิด-ปิด เริ่มเวลา 07.00 น. ตั้งขบวน ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละหน่วยงานเข้าแถว
ตามจุดท่ีกําหนด มีการประกวดกองเชียร์ แข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ และมีผู้บริหาร/ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่งเข้ารว่ม 
กิจกรรม ในการนี้จะมีรถออกจาก สสจ.เวลา 05.00 น. รายละเอียดตามเอกสาร 
  ประธาน  ขอบคุณ รพ.สิงห์บุรีท่ีให ้ สสจ.สิงห์บุร ี ยืมเงิน 500,000 บาท และให้การสนับสนุน
เงิน 40,000 บาท จะได้ทําเรื่องคืนเงินให ้460,000 บาท ส่วน รพ.อินทร์บุรีโอนมาให้ 35,000 บาท และทุก 
รพ.ในเขตฯ 4 มีการร่วมสนับสนุนเงินสวัสดิการให้ด้วย ขอบคุณผู้เก่ียวข้อง และทีมงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 7.3 นางมะลิ  ชาญณรงค์  สืบเนื่องจากท่ีมีการผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) จํานวน 12 คน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นเงิน 20,000บาทต่อคน รวมเป็นเงิน 240,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ฝึกปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. 
สิงห์บุรี ได้จัดสรรให้ รพ.ทุกแห่งท่ีเป็นแหล่งฝึกตามรายหัวนักศึกษา 2 คน/รพ. เป็นเงิน 40,000 บาท/รพ. โดยแต่ละ 
โรงพยาบาลมีการใช้จ่ายรวม 41,598.50 บาท ซึ่งตามคู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการงบประมาณ และค่าตอบแทน หน้า 38 ข้อ 1.2 สสจ.จัดสรรให้กับหน่วยงานภายในจังหวัดท่ีเป็นหน่วยร่วม
จัดการเรียนการสอน หรือฝึกปฏิบัติภายในจังหวัดตามจํานวนนักศึกษา หรือตามภาระงาน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินงบประมาณของโครงการฯนี้ ในการนี ้
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี มีความประสงค์จะนํางบประมาณท่ีเหลือดังกล่าว จัดซื้อวัสดุทันตกรรม 
เพ่ือสนับสนุนให้ รพ.สต.ท่ีมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจบใหม่ลงไปปฏิบัติงานจํานวน 12 รพ.สต.จึงขอความเห็น
และมติจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ ในท่ีประชุมนี ้
  มติท่ีประชุม  อนุมัติเห็นชอบให้ซ้ือวัสดุทันตกรรม เพ่ือการดังกล่าว  

ปิดประชุม เวลา 16.50 น. 

      นางนิตยา  บุญปั้น 
           ผูส้รุปรายงานการประชุม 

 
 
 
 


